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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักโภชนาการ ครั้งที่ 12/๒๕๖4 (ฉบับแก้ไข) 

วันพฤหัสบดีที ่9 ธันวาคม ๒๕๖4  เวลา 09.00 – ๑4.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร ชั้น 5 อาคาร 4 ส านักโภชนาการ และระบบออนไลน์ 

 -----------------------------------  
ผู้มาประชุม 

1. ดร.พญ.สายพิณ   โชติวิเชียร   ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ   ประธาน 
2. นางณัฐวรรณ   เชาวน์ลิลิตกุล   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) 
3. นางสาวศศิพร  ตัชชนานุสรณ์   นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
4. นางภัทธิรา   ยิ่งเลิศรัตนะกุล   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 
5. นางกานต์ณัชชา  สร้อยเพชร  นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
6. นายสุพจน์   รื่นเริงกลิ่น  นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
7. นางกุลนันท์  เสนค า   นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
8. นพ.ธีรภัทร  อัตวินิจตระการ  นายแพทย์ช านาญการ 
9. นางอุษา    กล่อมเอ้ียง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  เลขานุการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวบังเอิญ  ทองมอญ  นักโภชนาการช านาญการพิเศษ  online 
2. ดร.วรรณชนก  บุญชู   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 
3. นางสาววิมล  มีหิรัญ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  online 
4. นางสาวนาตยา  อังคนาวิน  นักโภชนาการช านาญการ   online 
5. นางสาวนฤมล    ธนเจริญวัชร    นักโภชนาการปฏิบัติการ   online 
6. นางสาวจุฑารัตน์  สุภานุวัฒน ์  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 
7. นางสาววิภาศร ี  สุวรรณผล  นักโภชนาการปฏิบัติการ   online 
8. นางสาวณัฐนิช  อินทร์ข า  นักโภชนาการปฏิบัติการ   online 
9. นางสาววราภรณ ์  จิตอารี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10. นายภาสกร  สุระผัด   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  online 
11. นางสาวปัทมา  ดวงมุสิก   นักโภชนาการปฏิบัติการ   online 
12. นางสาวกุลธิดา    รักกลัด   นักโภชนาการปฏิบัติการ   online 
13. นายจักรพันธุ์  บุญชู   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
14. นางสาววริษา  วงศ์วาณิชวัฒนา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  online 
15. นางสาวสิริลักษณ์  วงศ์ไพรฑูรย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ) 

1. พญ.สุนิสา   ศุภเลิศมลคลชัย  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
2. นางสาววารีทิพย์  พ่ึงพันธ์   นักโภชนาการช านาญการพิเศษ



~ 2 ~ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
วาระการประชุม สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุม มติที่ประชุม 

ระเบียบวาระพิเศษ บุคลากรส านักโภชนาการร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ส านักโภชนาการ - 
ระเบียบวาระท่ี ๑  
เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบดังนี้ 
1. อธิบดีกรมอนามัยติดตามเรื่องกัญชาในที่ประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.64 เกี่ยวกับข้อก าหนด

และการวิเคราะห์ THC CBD ทางห้องปฏิบัติการ  
2. นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายอาหารเป็นยา 
3. การประชุม EOC กรมอนามัย มีการเสนอชื่อ Food4Health ของ สภ. เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ต้องคิด

รายละเอียดการแลก Health Point และความครอบคลุมของประชาชนที่จะได้รับของขวัญ 

รับทราบ 
1. มอบกลุ่ม วภ. สรุปเรื่อง

กัญชา 
2. รับทราบนโยบายอาหาร

เป็นยา 
3. มอบกลุ่ม ทอ. ก าหนด

รายละเอียด Health 
Point ให้ชัดเจน 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ 
เรื่องการรับรองรายงาน
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ส านักโภชนาการ ครั้งท่ี 
2/๒๕๖5 (ครั้งที่ 
11/2564) 

ที่ประชุมแจ้งให้มีการแก้ไขดังนี้ 
1. ค าน าหน้าชื่อ เขียนให้เหมือนกันทุกจุด 
2. วาระท่ี 1  

- ข้อ 1 แก้จาก “โดยส านักโภชนาการ” เป็น “โดยกรมอนามัย”  
- ข้อเสนอแนะ ข้อ 1 เขียนชื่อและต าแหน่งของ นพ.กิตติพงศ์ ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
- ข้อเสนอแนะ ข้อ 2 แก้จาก “อัพเดทการประชุม” เป็น “อัพเดทการประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน

พัฒนาระบบราชการ” 
3. วาระท่ี 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 65 ไตรมาส 1 แก้ไขดังนี้  

- งบด าเนินงาน ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564 โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายมีทั้งสิ้น 14 
โครงการ และโครงการที่มีการเบิกจ่าย 1 โครงการ ได้แก่ โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน (กลุ่ม อก.) จ านวน  
136,000 บาท   

- งบลงทุน ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ทุกโครงการของงบลงทุน (8 โครงการ) ยังไม่มีผล
เบิกจ่าย แต่มีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) แล้ว 1 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างห้องท างานส านัก
โภชนาการ (กลุ่ม อก.) จ านวน 492,563.80 บาท   

4. วาระท่ี 3.2 แก้ไขค าสะกดเป็น “Policy Brief” 
5. วาระท่ี 5.2 ไม่มีประเด็นแก้ไข แต่กลุ่ม ทอ. แจ้งปรับการส่งผลงานรางวัล TPSA โดยปี 2565 ส่งเรื่อง  

“เมนูชูสุขภาพ” และปี 2566 ส่งเรื่อง “Food4Health” 

รับรองรายงานการประชุมฯ 
และมอบฝ่ายเลขาฯ 
ด าเนินการปรับแก้ให้ถูกต้อง 
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วาระการประชุม สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุม มติที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๓ 
เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ ส านักโภชนาการ เดือนตุลาคม - 
พฤศจิกายน 2564  

นางกุลนันท์ เสนค า หัวหน้ากลุ่ม บย. สรุปสถานะเบิกจ่ายของ สภ. ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ เดือน พ.ย.64 โดย
ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับ 14,384,095 บ. เบิกจ่ายสะสม 1,214,925.52 บ. คิดเป็นร้อยละ 6.26 ซึ่งต่ ากว่า
เป้าหมายที่กรมอนามัยก าหนด ณ เดือน พ.ย. ที่ต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 19 มีรายการที่ท า PO รอเบิก 8 รายการ  
เป็นงบด าเนินงาน 5 รายการและงบลงทุน 3 รายการ ส าหรับกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วในเดือน พ.ย.64 มีทั้งสิ้น 30 
กิจกรรม และแผนการด าเนินงานในเดือน ธ.ค.64 จ านวน 26 กิจกรรม จึงขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานเร่งรัดเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามแผน 

ที่ประชุมชี้แจงและมีประเด็นเพิ่มเติมดังนี้ 
- กลุ่ม อก.ค่าจ้างปรับปรุงไฟส่องสว่างและเครื่องปรับอากาศเบิกจ่ายแล้ว 
- กลุ่ม วภ. 1) เครื่องล้างอุปกรณ์ก าลังเปิดซอง 2) เครื่อง HPLC ก าหนดเปิดซอง 20 ธ.ค.64 โดยท าจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

ส่งของภายใน ธ.ค.64 3) เครื่อง GC ไดบ้ริษัทแล้ว คาดว่าจะได้ของประมาณเดือน ม.ค.-ก.พ.65 
- กลุ่ม ทอ. ครัวอนามัย ท าเรื่องขออนุมัติจัดจ้าง และ PO แล้ว คาดว่าจะเบิกได้สิ้นเดือน ม.ค.65 
- แผนเดือน ธ.ค.64 รายการ 14-15 จ้างผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านโภชนาการส าหรับพระสงฆ์และผู้สูงอายุ 

ขอให้วางแผนงบประมาณที่จะเบิกจ่ายจริง แต่ละรายการส่งใบเบิกให้กลุ่ม อก. ภายใน 20 ธ.ค.64 และปีต่อไป
เรื่องสื่อขอให้มีต้นฉบับพร้อม เบิกจ่ายให้เสร็จในไตรมาส 1  

- แผนการด าเนินงานที่คาดว่าเบิกไม่ได้ คือ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการด าเนินงานต าบลมหัศจรรย์ 
1,000 วัน Plus (กลุ่ม สป.) เลื่อนไปจัดวันที่ 6-7 ม.ค.65  

- กลุ่ม วต. ขอปรับปรุงรายชื่อคณะท างานปรับปรุงแนวทางการเสริมธาตุเหล็กในประเทศไทย ให้มีความชัดเจนขึ้น 
รวมทั้งเพ่ิมอาจารย์หรือ ศอ. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะท างาน 

รับทราบ และมอบหมายดังนี้ 
- มอบกลุ่ม บย. ปรับตัวเลขที่

คาดว่าจะเบิกจ่าย และ
รายงานในไลน์กลุ่มคณะ
กรรมการบริหาร)  

- ทุกกลุ่มเร่งรัดการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามแผน 

- กลุ่ม วต. ปรับปรุงรายชื่อ 
คทง. ปรับปรุงแนวทางการ
เสริมธาตุเหล็กในประเทศไทย 

ระเบียบวาระท่ี ๔ 
เรื่องเพื่อทราบ 

4.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมการและคณะท างานพัฒนาระบบราชการ ส านักโภชนาการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        
4.1.1 คณะท างานพัฒนาวิชาการ (กพว.) และการจัดการความรู้ (KM) คณะท างานก ากับติดตามตัวชี้วัดตาม
ค ารับรองปฏิบัติราชการ และคณะท างานพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางโภชนาการ 

นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ น าเสนอผลการด าเนินงานดังนี้ 
1) คทง. กพว. และ KM ผลงานเดือน พ.ย.64 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ได้ขอการสนับสนุน

ตรวจสอบความถูกต้องการจ าแนกตัวอย่างอาหารโดยใช้เกณฑ์  Nutrient Profile 7 กลุ่มอาหาร จ านวน 750 

 
 
รับทราบ 
- การประชุมครั้งต่อไป ขอให้

แยกวาระ 4.1.1 ออกเป็น 
3 วาระตามค าสั่ง
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วาระการประชุม สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุม มติที่ประชุม 
ตัวอย่าง และมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร KidDiary วันที่ 12 พ.ย.64 ส่วนแผนงานเดือน ธ.ค.64 จะ
มีการประชุมคณะกรรมการจัดท าเกณฑ์ฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธ.ค.64 

2) คทง. ก ากับติดตามตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ เดือน พ.ย.64 มีการประชุม คทง. ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 19 พ.ย.64 
และผู้รับผิดชอบทุกตัวชี้วัดเตรียมหลักฐานรอบ 5 เดือนแรก รวมทั้งรายงานในระบบ DOC4.0 โดยมีแผนเดือน 
ธ.ค.64 จัดประชุม คทง. ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 20 ธ.ค.64 ส่วนใหญ่มีปัญหาการวิเคราะห์สถานการณ์ ขอให้
เขียนให้ตรงตามหัวข้อ ส่วนการวิเคราะห์ GAP ขอให้เชื่อมกับมาตรการและกิจกรรมของโครงการ 

3) คทง. เฝ้าระวังฯ เดือน พ.ย.64 มีการรายงานข้อมูลเฝ้าระวังฯ น าเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ 
กรมอนามัย สรุปข้อมูลการปรับปรุงตัวชี้วัดและจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงตัวชี้วัดในระบบ HDC ถึง 
กผ. ประชุม คทง.พัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 พ.ย.64 และประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 30 พ.ย.64 ขอให้ คทง. จัดท าข้อมูลส่งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังฯ เพ่ือเตรียมจัดท าเล่มรายงานเฝ้าระวัง ประจ าปีงบประมาณ 2564 รวมทั้ง น าข้อมูลเฝ้าระวังมาลอง
ออกแบบด้วยโปรแกรม Data Studio 

คณะกรรมการและ
คณะท างานฯ 

 4.1.2 คณะท างานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
นางสาวศศิพร ตัชชนานุสรณ์ รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งที่ประชุมดังนี้ 1) ปัญหาส าคัญของการ

ด าเนินงานคือผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้กลุ่ม บย. ก าหนดมาตรการควบคุมก ากับ 2) ความเสี่ยง เรื่องการ
ส่งใช้เงินยืมเกินร้อยละ 20 จึงก าหนดมาตรการป้องกันและแนวทางเร่งรัดการส่งใช้เงินยืมราชการและเงินยืมทดรอง
ราชการ โดยให้ประมาณการยืมเงินใกล้เคียงกับรายจ่ายจริง ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  

รับทราบ และมอบกลุ่ม อก. 
และ บย. ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

4.1.3 คณะท างานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
นางอุษา กล่อมเอ้ียง รก.แทนหัวหน้ากลุ่ม อก. น าเสนอผลการประเมินรับรู้งานคุณธรรมและความโปร่งใส 3 ปี

ย้อนหลัง (62-64) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน (OIT) ผลการส ารวจความเสี่ยงการทุจริต
ในหน่วยงาน โดยมากกว่าร้อยละ 90 ประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับสีเขียว คือ ไม่พบพฤติกรรมหรือมีความเสี่ยงที่จะ
พบพฤติกรรมในระดับต่ า และมีแนวทางแก้ไขทั้งด้านการใช้งบประมาณและด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งชี้แจงกิจกรรม
การส่งเสริมคุณธรรมที่จะด าเนินการต่อไป 

ที่ประชุมมีข้อเสนอดังนี้ 1) กลุ่ม บย. ชี้แจงเรื่องงบประมาณให้ทุกกลุ่มรับทราบ และท าช่องทางร้องเรียนเรื่องการ
ใช้จ่ายเงิน 2) ต้ังชมรมจริยธรรม ทั้งนี้ ประธานแจ้งว่าหากพบพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการทุจริตสามารถแจ้งประธานพร้อม
ให้ข้อเสนอแนะได้โดยตรง อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนมีความเชื่อใจซึ่งกันและกัน 

รับทราบ และมอบกลุ่ม บย. 
และ คทง. ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส ด าเนินการ 



~ 5 ~ 

วาระการประชุม สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุม มติที่ประชุม 
 4.1.4 คณะกรรมการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน 

(Healthy Workplace Happy for Life) 
นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น หัวหน้ากลุ่มทอ. น าเสนอแผนการด าเนินงาน HWP ระหว่างเดือน ต.ค. 64 – ม.ค. 65  

ร่างประกาศนโยบายส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ปัญหาและอุปสรรคทั้งในเรื่องงบประมาณและการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของกลุ่มงาน และแจ้งก าหนดการตรวจประเมินหน่วยงานจากคณะกรรมการ HWP กรมอนามัย ครั้งที่ 1 วันที่ 
23 ธ.ค.64 เวลา 09.00 – 12.00 น. ส าหรับให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ครั้งที่ 2 วันที่ 3 ก.พ.65 เวลา 09.00 
– 12.00 น. เป็นรอบให้คะแนน กพร. ตามตัวชี้วัด 2.2 โดยมีประเด็นขอความร่วมมือบุคลากร สภ.  ดังนี้   
1) เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินจาก คกก. HWP กรมอนามัย ทั้ง 2 ครั้ง 2) การตรวจสุขภาพประจ าปี  
3) การประเมินภาวะโภชนาการ และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ที่ประชุมมีข้อเสนอดังนี้ 
- น าข้อมูลจากแบบสอบถามใน Google form มาก าหนดเป็นนโยบาย 
- ขอให้ คทง. ตรวจประเมินเป็นระยะ และสื่อสารเป็นช่วงๆ  
- ป้ายชื่อบุคลากรควรเป็นรูปแบบเดียวกัน   
- ตรวจสอบบุคลากรภายในกลุ่มที่ตรวจสุขภาพ และมีมาตรการส าหรับผู้ที่มี BMI เกิน  
- ขอให้ช่วยกันประหยัดไฟห้องน้ า โดยปิดไฟทุกครั้งที่ออกจากห้องน้ า 

รับทราบ และมอบ คทง. 
HWP ด าเนินการ 

 4.1.5 คณะท างานสร้างสรรค์และสื่อสารนวัตกรรม 
      นางสาวปัทมา ดวงมุสิก นักโภชนาการปฏิบัติการ กลุ่ม สร. น าเสนอกิจกรรมและผลการด าเนินงานระหว่าง 
เดือน ต.ค. – ธ.ค.64 ประกอบด้วย 1) เตรียมบทสัมภาษณ์/ประเด็นพิเศษ 4 เรื่อง 2) ตรวจอินโฟกราฟิก 3 เรื่อง  
3) เขียน/ตรวจข่าว 12 เรื่อง 4) ตอบประเด็น RRHL ในระบบสาสุขชัวร์ 46 เรื่อง 5) ประชุม คทง. ครั้งที่ 1/2565 
และมีแผนการด าเนินงานเดือน ธ.ค.64 ดังนี้ 1) สืบค้น เรียบเรียงข้อมูลตามประเด็น RRHL 80 เรื่อง 2) จัดการข้อมูล
ในเว็บไซต์ สภ. 3) จัดท าบทสัมภาษณ์ ตรวจข่าว/อินโฟกราฟิก โดยมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องข่าวที่มีจ านวนมาก และ
บุคลากรมีความเครียดในการตอบโต้ข่าวประเด็นโภชนาการ แนวทางแก้ไขคือคัดกรองเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องกับ สภ. 
และพูดคุย ปรึกษากับสมาชิกที่เป็นนักโภชนาการ ประเด็นขอความร่วมมือบุคลากร สภ.คือ 1) ศึกษารูปแบบการตอบ
ข่าว RRHL ตามเทมเพลตใหม่ 2) ตอบข่าว/ประเด็นต่างๆ ในระยะเวลาที่ก าหนด 3) ร่วมทบทวน วิ เคราะห์สื่อและ
ข้อมูลต่างๆ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอดังนี้ 
- การออกแบบอินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม Canva มีข้อจ ากัดเรื่องลิขสิทธิ์ของรูปที่น ามาใช้งาน จึงควรมีไลบรารี่กลาง

ทีร่วมรูปภาพ หรือพิจารณาอัพเกรด Canva Premium เพ่ือสนับสนุนการท างาน 

รับทราบ และมอบ คทง. NIU 
ด าเนินการ 
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วาระการประชุม สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุม มติที่ประชุม 
- ประธาน ขอข้อมูลเรื่องสรุปค่าใช้จ่ายที่จะซื้อ Canva Premium และผลที่คาดว่าจะได้รับ น าเสนอเพ่ือพิจารณาอีก

ครั้ง 
- ประเด็นการตอบโต้ข่าวสาร ควรพิจารณาจัดระบบการสืบค้นข่าวที่ได้ตอบโต้ไปแล้ว 

 4.1.6 คณะท างานวิเทศสัมพันธ์ด้านโภชนาการ 
      นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร หัวหน้ากลุ่มวร. น าเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือส่งเสริม
ภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี ในชุมชน สปป.ลาว ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 ธ.ค.64 วัตถุประสงค์ คือ 
1) สร้างความเข้มแข็งของโครงข่ายบริการโภชนาการและประเมินภาวะโภชนาการในระดับโรงพยาบาลเมือง  
สถานีอนามัย และชุมชน 2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัย พ้ืนที่เป้าหมาย
คือ สปป.ลาว (แขวงเวียงจันทน์ และแขวงบ่อแก้ว) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และผู้น าชุมชน  

รับทราบ 

 4.2 แผนปฏิบัติการด้านโภชนาการระดับชาติ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566 ในช่วงครึ่งหลงัของแผน พ.ศ. 2565 – 2566 
      ดร.วรรณชนก บุญชู นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ กลุ่มบย. น าเสนอกรอบแผนปฏิบัติการด้านโภชนาการ
ระดับชาติ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566 ประกอบด้วยเป้าหมายแผนปฏิบัติการ (1 เป้าหมายหลัก 3 เป้าหมายรอง) 
แผนงาน (3 แผนงาน) เป้าหมายแผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน Road map ความก้าวหน้าของแผนฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การจัดท าเล่มแผนปฏิบัติการฯ สาระส าคัญของการปรับแผนปฏิบัติการฯ ช่วงครึ่งหลัง บทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานใน
ส่วนของความส าเร็จเชิงคุณภาพ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข สิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากลุ่มงานต่างๆ รวมถึงสิ่งที่
จะด าเนนิการต่อในปี 65 – 66   

ที่ประชุมเสนอเรื่อง สิ่งที่ต้องการสนับสนุน ขอให้เพ่ิมคณะกรรมการและคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้เกิดความครบถ้วน 

รับทราบ 

 4.3 (เอกสารเพื่อทราบ) ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ส านักโภชนาการ  
      รายกลุ่มงาน เดือนพฤศจิกายน 2564 

รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5   
เรื่องพิจารณา  

-  

ระเบียบวาระท่ี 6   
เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 การจัดท าคลิปวีดีโอและช่องทางการสื่อสาร 
นางสาวศศิพร ตัชชนานุสรณ์  รองผอ.ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์  เสนอประเด็นดังนี้  1) การท าคลิปวีดีโอ  

จะใช้เวลามาก ปีหน้าอาจจะของบประมาณในการตัดต่อคลิป 2) กลุ่ม สร. จะเพ่ิมช่องทางการสื่อสารด้วยคลิปสั้นๆ  

รับทราบ 
- มอบกลุ่ม สร. หาวิธีสื่อสาร

ที่สามารถผนวกงานเข้าไป
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วาระการประชุม สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุม มติที่ประชุม 
ลง TikTok ขอหารือที่ประชุมเรื่องว่าคนที่ลง TikTok ควรเป็นผู้บริหารหรือนักวิชาการ โดยหัวข้อต้องได้รับการกลั่นกรอง
เรียบร้อยแล้ว อาจจะดึงบทความท่ี คทง. NIU ท าไว้ เชิญชวนกลุ่มต่างๆ แชร์ช่องทางต่างๆ แชร์เครือข่าย 

ทีป่ระชุมมีข้อเสนอดังนี้  
1) ขึ้นอยู่กับการท าเนื้อหา ถ้าท าเนื้อหาสนุกสนานอาจจะไม่เหมาะส าหรับผู้บริหาร  
2) เลือกคนให้เข้ากับยุคสมัย  
3) อาจจะเชิญผู้บริหารมาท าเนื้อหาสนุกๆ เพ่ือให้ประชาชนสนใจ  
4) ให้มี Key man 1 คน ส่วนผู้บริหารอาจจะเชิญมาพูดในหัวข้อพิเศษ  
5) ศึกษาความสนใจของแต่ละกลุ่มวัยเพ่ือหาช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม 

  

โดยไม่เพ่ิมงาน ตกผลึกงาน
ที่มีอยู่ให้ไปถึงประชาชน 

- TikTok สร้าง Key man  
1 คน เป็น Influencer  
ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้บริหาร 

- ขอข้อมูลจ านวนคนที่ใช ้AR 
เพ่ือรายงานอธิบดีกรมอนามัย  

- การประชุมครั้งต่อไป ขอให้
รายงานจ านวนผู้เข้าถึงใน
แต่ละช่องทางการสื่อสาร 

 6.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล รองผอ.ฝ่ายวิชาการ สรุปข้อคิดเห็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง  

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ระหว่างวันที่ 25 – 26 พ.ย.64 ที่ผ่านมา 
แบ่งเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 1) ต้องปรับปรุงระบบการท างาน 2) สร้างวัฒนธรรมเชิงบวก 3) วางแผนการท างานและ
ขับเคลื่อนงานปี 66  

นางสาวศศิพร ตัชชนานุสรณ์ รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เพ่ิมเติมดังนี้ 1) โฟกัสงานให้มีความชัดเจน  
ไม่ต้องหลายประเด็น อาจต้อง Highlight และวางแผนว่าจะมุ่งไปงานนั้นๆ อย่างไร 2) สภ. มีการสื่อสารกันน้อยมาก  
จะมีรูปแบบในการสื่อสารอย่างไร 3) จะท าอะไรต่อไปให้เกิดความต่อเนื่อง 

ประธาน ขอให้ทุกคนฝึก 7 Habits และท าด้วยตัวเอง สื่อสารกันให้มากขึ้น คนที่มีสมรรถนะต้องรู้ PDCA และ
ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเอง 

รับทราบ 

 6.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักโภชนาการ ครั้งที่ 1/๒๕๖5 
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักโภชนาการ ครั้งที่ 1/๒๕๖5 วันพฤหัสบดีที่ 6 ม.ค.65  

รับทราบ 

 
 เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
 

 นางกุลนันท์ เสนค า 
นางสาวกุลธิดา  รักกลัด      
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     ผู้สรุปรายงานการประชุม                           
 


